



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารจัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โทร. ๐ ๒๖๗๕ ๐๙๑๓

ที่ สธ ๐๔๑๔/GF/ ๙๖๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ตามที่กองวัณโรค ได้มีโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค (Cartridge for Xpert MTB/RIF) จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยบริษัท โอเซียนเมด จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๕,๒๖๔.๙๖ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กลุ่มงานบริหารจัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค (Cartridge for Xpert MTB/RIF) จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อประกาศลงในเว็บไซต์กองวัณโรค และเว็บไซต์กรมควบคุมโรค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวธิดาพร จิรวัณนะไพศาล)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองวัณโรค



ประกาศกองวัณโรค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค  
(Cartridge for Xpert MTB/RIF) จำนวน ๓ รายการ  
ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กองวัณโรค ได้มีโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์  
เชื้อวัณโรค (Cartridge for Xpert MTB/RIF) จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก  
ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค (Cartridge for Xpert  
MTB/RIF) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเซียนเมค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๒๘๕,๒๖๔.๙๖ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางผลิน กิมลัทน์)

ผู้อำนวยการกองวัณโรค